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Questions 
 

1. ILINK เป็นหุ้นดี ราคาถกู แต่ปันผลน้อยมาก ปีน้ีมีโอกาสปันผลได้มากกว่านโยบายไหม หรือยงั
จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนอยู่? 
ตอบ  ILINK มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นหุน้ปันผล (Dividend stock) และปัจจุบนัยงัไม่มแีผนทีจ่ะต้องใชเ้งนิลงทุน
เพิม่เตมิ ดงันัน้ มโีอกาสทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายปันผลในอตัราทีส่งูขึน้ 

 
2. Recurring income ของบริษทัคิดเป็นก่ี % ของ port ในไตรมาส 1/66 น้ี? 

ตอบ บริษัทฯ มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) มาจาก 2 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจ Distribution ซึ่งมีฐาน

ลูกค้าเดิมที่ซื้อซ ้าในสดัส่วนมากกว่า 98% ของยอดขาย และ 2) ธุรกิจ Telecom จากการให้บริการ Data 

Service และ Data Center ดงันัน้ รายไดต่้อเนื่องทัง้หมดน้ีคดิเป็นประมาณ 60% ของรายไดร้วม  

 

3. ลูกหน้ีท่ีค้างช าระ 3-6 เดือน เหตุใดจึงเพ่ิมขึ้นเยอะ เป็นลูกค้ากลุ่มไหน มีความกงัวลท่ีจะต้องตัง้

ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญในอนาคตหรอืไม่? 

ตอบ ลูกหนี้คา้งช าระ 3-6 เดอืนนี้ เพิม่ขึน้เป็นปกตติามการเตบิโตของแต่ละธุรกจิ ทัง้นี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่มา

จากงานโครงการภาครฐัของธุรกจิ Telecom และธุรกจิ Engineering ซึง่อาจมกีารเกบ็เงนิล่าชา้บา้งในบาง

โครงการ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารตดิตามอย่างต่อเนื่อง และไม่มคีวามกงัวลทีจ่ะตอ้งตัง้ส ารองหนี้สงสยั

จะสญูดงักล่าว 

 

4. ตอนน้ีบริษทัได้เร่ิมท าธรุกิจการติดตัง้ Solar Roof Top ไหม มีแนวคิดท่ีจะท าเองไหม? 

ตอบ  บรษิทัฯ เน้นการขายสาย Solar แบรนด ์LINK ใหก้บักลุ่มลูกคา้ทีจ่ าหน่ายและตดิตัง้ Solar Roof Top 

จงึไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าธุรกจิแขง่ขนักบัลกูคา้ของตนเอง 

 

5. ประเทศ CLMV ทาง ILINK ได้สิทธิจดัจ าหน่ายสายแต่เพียงผู้เดียวเหมือนไทยไหม มีแผนท่ีจะเพ่ิม

รายได้จาก CLMV อย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคตมากไหม? 

ตอบ  บรษิทัฯ ไดส้ทิธใินการจดัจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศกลุ่ม CLMV ปัจจุบนั มกีารแต่งตัง้ตวัแทน
จ าหน่ายรายหลาย (Distributors) ในแต่ละประเทศ เพื่อขยายตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ดงันัน้ 
คาดว่าตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป สดัสว่นยอดขายจากประเทศกลุ่ม CLMV จะเตบิโตขึน้อย่างมสีาระส าคญั 
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6. ผู้ผลิตรถยนตจ์ากจีนมีแผนเข้ามาตัง้โรงงานผลิต BEV ใน EEC หรือการติดตัง้ตู้ชารจ์ EV ในท่ีต่างๆ 

อยากให้บริษทัเจาะตลาดขายสายสญัญาณในกลุ่มน้ีด้วย? 
ตอบ บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขายผลติภณัฑส์ายไฟฟ้า (หรอื สาย DC) ภายใต้แบรนด ์LINK ส าหรบัตูช้ารจ์ 
EV และมัน่ใจว่าจะมสีว่นแบ่งทางการตลาดอย่างแน่นอน 
 

7. อยากให้ผู้บริหารช่วยเล่าถึงสาเหตุการขาดทุนของธุรกิจ Engineering ในอดีต และมาตราการ
ป้องกนัไม่ให้เกิดแบบเดียวกนัส าหรบังานปัจจบุนัและอนาคต? 
ตอบ สาเหตุเกดิจากบรษิทัฯ ไปจบัมอืร่วมกบั Partner รายหนึ่ง เพื่อท างานโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่ง อย่างไรกต็าม Partner รายนัน้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและทิง้งานไป บรษิทัฯ จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ไป Takeover งานทัง้หมด เพื่อด าเนินการต่อใหแ้ลว้เสรจ็ ระหว่างนัน้ จงึทราบว่าส่วนงาน
ของ Partner (งานโยธา) มผีลขาดทุนเกดิขึน้จ านวนมาก ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องทยอยรบัรูข้าดทุนดงักล่าว ทัง้นี้ 
ปัจจุบนัและอนาคต บรษิทัฯ วางกลยุทธท์ีจ่ะเขา้ประมลูเฉพาะงานโครงการ 4 ประเภทตามภาพดา้นล่างนี้ ซึง่
เป็นงานทีบ่รษิทัฯ มปีระสบการณ์มายาวนาน มคีวามเชีย่วชาญสงู และงานเหล่านี้มอีตัราก าไรสอดคลอ้งกบั
นโยบายของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาและประเมนิ Partner แต่ละรายอย่างถีถ่ว้น หากจ าเป็นที่
จะตอ้งไปจบัมอืร่วมท างานดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ถ้าบริษัทจะลดการเติบโตลงนิดหน่อย เพื่อจ่ายปันผลเพ่ิมขึ้น ส าหรบันักลงทุน VI ท่ีต้องการลงทุน
ระยะยาวเป็นสิบปีจะดีหรอืไม่ เพราะอะไร ? 
ตอบ บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และจ่ายปันผลในอตัราทีส่งูขึน้ เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นหุน้ปันผล 
(Dividend stock) 
 

9. กงัวลบริษทัต่างชาติมาประมูลแข่ง Submarine Cable หรือไม่ โดยเฉพาะงานของ EGAT ท่ีเพ่ิงผ่าน 
ครม. มา? 
ตอบ บรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในงานโครงการ Submarine Cable เป็นอย่างมาก โดยมผีลงานการก่อสรา้ง
สายเคเบิลใต้น ้าไปยงัเกาะต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 10 เกาะ จึงมีความมัน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะบรษิัท
ต่างชาตไิด ้


